

**BÁO CÁO****Tình hình dư luận thanh niên tháng 8 năm 2022**

-----

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Tình hình dư luận xã hội đối với các vấn đề về tình hình chính trị trong nước và thế giới**

- Dư luận thanh niên quan tâm đến những thông tin quốc tế như: Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là giao tranh xung quanh nhà máy điện Zaporizhzhia ở Ukraine gần đây tiếp tục làm dấy lên nhiều lo ngại về một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng. Ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga diễn ra tại thành phố Saint Petersburg. Ngày 02/8, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bắt đầu các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan. Vụ cháy kho dầu tại Cuba khiến 1 người chết, 17 lính cứu hỏa mất tích, 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Arronte. Sau 4 ngày đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran cùng các bên liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna (Áo), dưới vai trò trung gian của Liên minh châu Âu (EU), một bản dự thảo cuối cùng đã được đưa ra, mở ra cơ hội hồi sinh thỏa thuận hạt nhân cho dù chặng đường dài gian nan vẫn ở phía trước. Trước những tin tức về khả năng Nga cắt đứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu khiến lục địa già đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang ráo riết tìm kiếm nhiều nguồn cung năng lượng thay thế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký các văn bản chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển. Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ phản hồi với “sáng kiến táo bạo” của Seoul về việc giúp tái thiết kinh tế để đổi lại các bước đi nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

- Dư luận thanh niên quan tâm đến các vấn đề về tình hình chính trị trong nước tiêu biểu như:

+ Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (được kết nối trực tuyến tới các địa phương sáng 3/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

+ Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dư luận đánh giá các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực được lựa chọn

chất vấn tại phiên họp phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, đang được Nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm; người chất vấn và người được chất vấn tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với vấn đề được chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ nhiều vấn đề được quan tâm như: Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa thông tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân...

## **2. Tình hình dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Nhìn chung, dư luận xã hội rất quan tâm đến công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Dư luận mong muốn Đảng tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong việc này. Một số vấn đề nổi bật được thanh niên quan tâm, như:

Trong hai ngày 10 và 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 17 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 17 về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ và quản lý, sử dụng đất đai.

Dư luận thanh niên quan tâm đến thông tin ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà

nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

### **3. Tình hình dư luận xã hội về kinh tế, thị trường**

Dư luận thanh niên quan tâm đến giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp. Từ 15h00 ngày 11/8, giá xăng E5 RON 92 giảm 900 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 940 đồng/lít trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của Liên bộ Tài chính - Công thương theo chu kỳ 10 ngày/lần. Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 7/2022 đến nay. Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON92 là 23.720 đồng/lít và xăng RON95 là 24.660 đồng/lít.

### **4. Tình hình dư luận xã hội về giáo dục**

Dư luận quan tâm đến thông tin ngày 02/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Theo đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Như vậy, nhiều sinh viên theo học ngành sư phạm sẽ được giải quyết nhu cầu việc làm trong giai đoạn tới.

Dư luận thanh niên quan tâm đến ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (sáng 3/8). Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới sẽ tính phương án dùng ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa, đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn. Phương án này giúp học sinh trân trọng, giữ gìn sách để sử dụng lâu dài.

Dư luận thanh niên quan tâm đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3883/BGDĐT-GDDH về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 gửi tới các đại học, học viện, trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, các sở giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, trong tháng 8 trên nhiều diễn đàn của giáo viên và học sinh phổ thông xôn xao thông tin đề kiểm tra môn Ngữ văn sẽ chuyển sang hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022 - 2023. Việc này sẽ bắt đầu từ những lớp thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Theo luồng thông tin này, phần đọc hiểu sẽ có nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra phần nhận biết, thông hiểu và có thêm 2 câu hỏi tự luận ở phần thông hiểu và vận dụng thấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không chỉ đạo việc bắt buộc sử dụng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ đối với môn Ngữ văn. Tuy nhiên, giáo viên có thể lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp.

## **5. Tình hình dư luận xã hội về y tế**

Dư luận thanh niên quan tâm và lo lắng trước sự thiếu hụt nhân lực, ảnh hưởng đến công tác khám và điều trị bệnh của ngành Y tế khi hàng loạt cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc. Dư luận mong muốn ngành Y tế và Chính phủ cùng các cơ quan liên quan cần xây dựng, ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế.

Dư luận bày tỏ lo lắng và không đồng tình khi thời gian gần đây trong hệ thống y tế cả nước, công tác khám, điều trị bệnh ở nhiều bệnh viện, có cả bệnh viện lớn tuyến Trung ương xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế, dụng cụ khám chữa bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho bệnh nhân, gây tốn kém cho gia đình bệnh nhân khi liên tục mua thuốc và vật dụng y tế phục vụ điều trị từ bên ngoài, đặc biệt là đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo tâm lý lo lắng, hoang mang cho người bệnh và gia đình bệnh nhân.

Dư luận quan tâm thông tin ngày 01/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Công điện số 680/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Công điện nêu rõ, ngày 23/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh nước ta đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết...; để chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là “Sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chông dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, huy động các cấp, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Dư luận quan tâm số ca nhiễm mới Covid-19 có chiều hướng gia tăng trở lại, nguy cơ lây lan Covid-19 gia tăng do biến thể phụ BA.5 của Omicron ở nhiều quốc gia trên thế giới, cả Việt Nam. Ngoài Covid-19, các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A... đang trong mùa cao điểm bùng phát làm tăng nguy cơ dịch chông dịch.

## **6. Tình hình dư luận xã hội về các thông tin trên mạng xã hội**

- Trên mạng xã hội facebook trong tháng 8, dư luận quan tâm đến một số vấn đề, vụ việc tiêu biểu sau:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc 03 chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, cứu sống được nhiều người mắc kẹt trong đám cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thanh niên bày tỏ sự tiếc nuối và dành nhiều lời chia buồn đến người nhà cũng như cơ quan công tác của 3 chiến sĩ. Thanh niên cho rằng Nhà nước cần có sự động viên cũng như đồng hành hỗ trợ bù đắp về vật chất và tinh thần cho

gia đình các chiến sĩ gặp nạn đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên. Thanh niên thảo luận nhiều về các trường hợp công trình công cộng và công trình nhà ở hiện nay còn nhiều nơi chưa đảm bảo chất lượng về độ kiên cố cũng như người dân đang chưa thật sự xem trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, gây nhiều nguy hiểm và hệ lụy cho gia đình và cộng đồng, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Thanh niên kiến nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp cụ thể nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cũng như các biện pháp chữa cháy cấp tốc trong trường hợp cần thiết để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc như trên.

+ Dự luận thanh niên quan tâm đến việc ứng dụng Zalo chính thức thu phí người dùng. Bắt đầu từ ngày 01/8, Zalo sẽ bắt đầu hạn chế một số tính năng của người dùng phổ thông. Để có thể sử dụng thoải mái, người dùng cần phải mua 1 trong 3 gói trả phí, gồm Standard (2.800 đồng/ngày), Pro (5.500 đồng/ngày) và Elite (55.000 đồng/ngày). Nếu không sử dụng bản trả phí, người dùng sẽ bị giới hạn danh bạ tối đa 1.000 liên hệ. Cùng với đó, tài khoản không trả phí còn gặp một số hạn chế, gồm: mỗi tài khoản chỉ được trả lời tin nhắn từ người lạ 40 tin/tháng; sẽ không sử dụng được username; chỉ có 5 tin nhắn nhanh... Người lạ cũng sẽ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký, số lượng tìm kiếm người khác qua số điện thoại cũng giới hạn còn 40 lần. Từ khi công bố sẽ tiến hành thu phí và vấp phải làn sóng phản ứng của một bộ phận người dùng Việt Nam, đến nay, Zalo không có động thái cập nhật lộ trình thực hiện hay thông tin liên quan nào khác.

+ Dự luận quan tâm về vụ “thí sinh ngủ quên trong phòng thi” và môn tiếng Anh 0 điểm trong khi em là học sinh giỏi 3 năm liền và nằm trong đội tuyển môn Vật lý của trường. Hiện tại, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho rằng, giám thị coi thi đã làm đúng quy chế. Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối vì thí sinh này có điểm thi các môn khác khá tốt, nếu không bị điểm liệt tiếng Anh thì có thể dễ dàng vào đại học. Tuy nhiên, cũng có một số người đặt câu hỏi, liệu giám thị đã làm hết trách nhiệm hay chưa bởi khi thấy thí sinh ngủ gục trong giờ làm bài thi phải nhắc nhở các em dậy làm bài, không nên đợi đến hết giờ thi mới gọi thí sinh nộp bài.

+ Thanh niên quan tâm đến đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc một bé gái trong tình trạng không quần áo bị cha trói lên trần nhà và dùng roi đánh đập. Thanh niên rất bức xúc với hình ảnh diễn ra trong đoạn phim này, cho rằng đây là hành vi rất phản cảm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, không chỉ làm tổn thương nạn nhân về mặt thể xác mà còn có thể để lại những vết thương tâm lý khó lành, nhất là khi nạn nhân đang ở độ tuổi dậy thì (11 tuổi). Thanh niên mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc, tiến hành điều tra, khởi tố đối với người cha nếu có kết luận cấu thành tội hình sự, cũng như có những biện pháp hỗ trợ nạn nhân; đồng thời đề nghị các phương tiện truyền thông gỡ bỏ các hình ảnh, đoạn phim liên quan đến vụ việc.

+ Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là hoạt động cúng dường diễn ra tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong clip có hàng nghìn người tham gia buổi lễ này, người dân xếp hàng 2 bên đường,

nhieu người còn quý rap xuống khi đoàn chư tăng đi qua để dâng những vật phẩm trên tay như hoa, tiền, bánh kẹo... và các chư tăng lần lượt thu tiền, hoa... từ tay người dân. Ngay sau khi được dâng tãi, những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi và thu hút nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Người dân cho rằng cúng dường là hoạt động bình thường nhưng nên đưa vào hòm công đức tránh phản cảm; nhiều ý kiến bày tỏ việc các chư tăng nhận tiền cúng dường trực tiếp từ tay người dân như trong hình ảnh trên là không nên.

+ Từ ngày 18/8, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với một người đàn ông cũng đã có gia đình, thể hiện dấu hiệu mối quan hệ tình cảm bất chính. Nội dung đoạn chat khiến cư dân mạng dậy sóng và gây bão mạng với món ăn và câu chuyện “lòng xào dưa 30k”.

- Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng quan tâm một số tin tức, trào lưu trên mạng xã hội tiktok như: Trend tôi đã đi đến những đâu, Thử thách nấu bữa cơm chỉ với 5k, Vũ điệu gạt lúa, Filter Cutie Pie trên nền nhạc Tớ thích cậu mất rồi, Biến hình I am Sukuna, Trend Đến tuổi này mình đã đi những đâu, ... Bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích như: Bằng lăng nở hoa, Nhớ người hay nhớ, Em ơi đừng khóc, Người yêu không đá, Mây hồng đưa lôi, Cà phê, Em là nhất, Phải chia tay thôi, Bên trên tầng lầu, Thương em thiệt hông, Tôi yêu em từ một ánh nhìn, Dang dở (Nal, CT), Quên Anh đi (Mono).

#### Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Lưu BTG, VP.

#### TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

KT CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



**Trần Văn Đông**